

MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ (BỘ QUỐC PHÒNG) TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”

Đại tá, TS TRẦN ĐĂNG THANH*

Trong tình hình hiện nay, “diễn biến hoà bình” đã trở thành một chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN. “Diễn biến hoà bình” là cuộc chiến tranh không tiếng súng của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nhằm xoá bỏ chế độ XHCN.

Để làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng). Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình”, Học viện Chính trị đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị là lực lượng nòng cốt, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, giữ vai trò quyết định chất lượng đào tạo chính uỷ trong quân đội. Trong những năm qua, do nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giảng viên, Học viện đã đặc biệt quan tâm đến công tác

đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực sư phạm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho. Đội ngũ giảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống của Học viện Chính trị anh hùng trên mọi lĩnh vực, trong đó có phòng chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Để nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị vững vàng, đội ngũ giảng viên Học viện cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, kiên định lập trường, quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có đủ năng lực trong giảng dạy để trang bị cả lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chính uỷ tương lai của quân đội. Xây dựng đội ngũ giảng viên có khả năng bám sát thực tiễn, đánh giá, tổng kết thực tiễn thành lý luận một cách chính xác và vận dụng các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Mục tiêu của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà chủ nghĩa đế quốc chống phá Đảng, Nhà nước ta là thâm nhập phá hoại, làm suy yếu, từng bước làm cho Đảng tự biến chất, để tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm mất hiệu lực quản lý của Nhà nước XHCN. Vì vậy, đội ngũ giảng viên Học viện

* Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng)

không những giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng của Đảng, mà còn phải giáo dục đội ngũ chính uỷ giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, kiên định con đường XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững khối đoàn kết thống nhất máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hoà bình” của địch.

Mỗi bài giảng của giảng viên phải góp phần phân biệt đúng bạn, thù cùng âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang chống phá cách mạng Việt Nam thông qua chiến lược “diễn biến hoà bình”; góp phần làm rõ một vấn đề có tính nguyên tắc là: Kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, bảo vệ và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước XHCN.

Hai !² chú trọng hơn nữa giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, cảnh giác phòng, chống “diễn biến hoà bình” trở thành ý thức thường trực, thành bản lĩnh chính trị của đội ngũ chính uỷ, để họ “tự miễn dịch”, “tự đề kháng” trong mọi tình huống.

Nét đẹp truyền thống và những cống hiến của các thế hệ cha anh là niềm tự hào của các thế hệ chính uỷ hiện nay và tương lai. Nên coi đây là một trong những nội dung quan trọng và cần được quan tâm hơn nữa trong giáo dục - đào tạo, giáo dục lòng yêu nước cho học viên. Từ đó, đẩy mạnh và phát huy tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu mến quân đội, xây dựng ý chí quyết tâm học tập, rèn luyện, tiến quân vào khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Giáo dục lòng yêu nước để bảo vệ Tổ quốc, trước hết phải luận giải cho người học

hiều đầy đủ “dựng nước phải đi đôi với giữ nước” là vấn đề có tính quy luật của dân tộc ta. Trong bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng ta xác định, không chỉ có bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, mà còn bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, nền văn hoá, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Như vậy, khái niệm về bảo vệ Tổ quốc ngày nay có nội hàm rộng hơn, được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đây là vấn đề cần được làm rõ trong quá trình đào tạo tại Học viện Chính trị.

Xây dựng lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ chính uỷ tương lai là một quá trình lâu dài, trong khi đó thời gian và nội dung đào tạo tại Học viện có hạn. Vì vậy, nên mở rộng nhiều hình thức giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng cho học viên thông qua học tập trong sách vở, trong thực tiễn đầy sôi động của các đơn vị trong toàn quân để họ tự bồi dưỡng nâng cao nhận thức về mọi mặt. Trong quá trình dạy - học, việc giảng dạy các môn lý luận, đòi hỏi người dạy phải lồng ghép nội dung với khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc cho mỗi học viên. Đối với các môn quân sự, phải kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, tư tưởng và kinh nghiệm truyền thống của dân tộc, quân đội cho người học, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp tư duy khoa học, xây dựng nhân cách của người chính uỷ. Từ đó, giúp cho các chính uỷ tương lai tránh được chủ quan, duy ý chí, đấu tranh khắc phục tư tưởng “vũ khí luận”, thiếu lòng tin vào nghệ thuật quân sự Việt Nam, quá lo sợ trước sức mạnh vũ khí, trang bị của đối phương... Muốn vậy, mỗi chuyên đề, mỗi bài giảng, bài tập thực

hành, nội dung đều phải hướng tới mục tiêu xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực tư duy nhạy bén, sáng tạo, tính kỷ luật và tài nghệ của người chỉ huy. Những phẩm chất đó sẽ là nền móng vững chắc, phát triển tư duy quân sự, để người chính uỷ giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị mình công tác, góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của kẻ thù.

Ba là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân nhận rõ mục đích, âm mưu và thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hoà bình”, để góp phần bảo vệ thành quả cách mạng.

Đội ngũ giảng viên Học viện không chỉ thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong nhà trường quân đội, mà còn tham gia giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo tinh thần Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị và Nghị định 116 của Chính phủ. Nội dung giáo dục quốc phòng không chỉ thuần túy là những quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra). Điều quan trọng là thông qua mỗi bài giảng, người giảng viên phải làm cho đối tượng người học nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù đang chống phá cách mạng nước ta, để từ đó vận dụng đầy đủ các quan điểm của Đảng vào thực tiễn theo cương vị công tác của mình. Nội dung bài giảng phải làm rõ cả lý luận, thực tiễn về sự cần thiết phải kết hợp kinh tế, văn hoá - xã hội với quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Làm cho người học, nhất là đối tượng 2 (cấp cục, vụ, viện và các chức danh tương đương), đối tượng 3 (lãnh đạo cấp xã, phường, các trường phòng và chức

danh tương đương) hiểu đầy đủ và sâu sắc một vấn đề mang tính nguyên tắc hiện nay là: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Bốn là, tích cực hơn nữa trên mặt trận đấu tranh chống địch phá hoại về lý luận và tư tưởng.

Đề đấu tranh có hiệu quả với các luận điểm thù địch, kịp thời vô hiệu hoá các hoạt động phá hoại của kẻ thù, ngăn chặn các khuynh hướng sai trái về tư tưởng, bảo vệ học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, Học viện Chính trị cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm để làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đồng thời, với bản lĩnh chính trị và tư duy lý luận sắc bén, thông qua các bài giảng kết hợp với nghiên cứu khoa học (bài viết trên báo, tạp chí, bài hội thảo khoa học), đội ngũ giảng viên cần phải làm sáng tỏ tính đúng đắn của đường lối xây dựng đất nước do Đảng lãnh đạo. Đồng thời phải vạch mặt những kẻ cơ hội, đang núp bóng dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do báo chí...” để nói xấu chế độ, đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc. Làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, thực sự giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng cho đội ngũ giảng viên, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường các biện pháp phòng ngừa để đội ngũ nhà giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và là chiến sỹ tiên phong trên mọi mặt trận, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.